

Số: 326 /TB-CTHADS

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Tại Hội nghị Sơ kết công tác Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021.

Ngày 23/4/2021, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi hành án dân sự (THADS), theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Dũng, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Lạng Sơn; Các đồng chí lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục; Lãnh đạo các Chi cục và Chấp hành viên, Thẩm tra viên thuộc Cục THADS tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại Hội nghị, qua trao đổi thảo luận đã làm rõ những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021; những mặt còn tồn tại, hạn chế, ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong công tác THADS và đưa ra các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021. Về cơ bản, trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành ở Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS có nhiều chuyển biến; công chức, người lao động cơ bản chấp hành tốt quy chế làm việc, nội quy của cơ quan, tích cực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết quả thi hành án về việc đạt 63,62%, về tiền đạt 29,81%.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định như: việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, thời gian, giờ giấc làm việc có nơi, có lúc còn chưa đảm bảo; Tỷ lệ kết quả thi hành án về việc và về tiền đạt thấp, nhất là kết quả về tiền; một số Chấp hành viên lượng án tồn còn lớn; còn có vi phạm, sai sót trong tổ chức thi hành án, nhất là về thời hạn xác minh; số lượng án chưa có điều kiện thi hành án còn nhiều, lượng tiền phải thi hành án tăng cao gây ra nhiều khó khăn trong việc giải quyết và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Cục trưởng đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm, khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn, tập trung quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc nâng cao hiệu quả công tác THADS, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2021. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng (nhất là Nghị quyết Đại hội XIII) coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục, đồng thời gắn với giáo dục chính trị tư tưởng trong cơ quan, đơn vị, trong hoạt động THADS.

Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, gắn với công khai, minh bạch trong hoạt động THADS để phục vụ người dân có hiệu quả.

2. Công tác chuyên môn, nghiệp vụ

Tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhất là các vụ việc có giá trị lớn, án tin dụng ngân hàng, kinh tế, tham nhũng.

Tổ công tác của Cục tham mưu hỗ trợ đơn vị trong định hướng giải quyết đối với các vụ việc lớn, phức tạp, các vụ việc tín dụng, ngân hàng, trường hợp cần thiết thực hiện xác minh trực tiếp, tổ chức làm việc với đương sự để tìm hướng giải quyết dứt điểm. Hàng tuần, phòng Nghiệp vụ báo cáo tiến độ giải quyết những vụ việc lớn, phức tạp, thuộc diện theo dõi của Tổ công tác đặc biệt cho lãnh đạo Cục để đôn đốc, chỉ đạo các Chi cục, các Chấp hành viên.

Trong tháng 5 năm 2021, các Chi cục, Chấp hành viên phải thông qua Phòng Nghiệp vụ báo cáo lãnh đạo Cục trước khi tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, phải bảo đảm các điều kiện an toàn tuyệt đối, đúng người, đúng pháp luật.

Việc thẩm định giá, bán đấu giá phải thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Giao Văn phòng Cục theo dõi các vụ việc thẩm định giá, bán đấu giá để kịp thời đôn đốc Chấp hành viên, lãnh đạo Chi cục.

3. Công tác tổ chức cán bộ

Giao phòng Tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát, tham mưu kiện toàn lãnh đạo các Phòng, các Chi cục; Tham mưu thực hiện điều động, biệt phái, luân chuyển đối với các đơn vị có lượng án lớn trong điều kiện nhất định. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức.

Tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật tại các đơn vị. Yêu cầu công chức, người lao động chấp hành nghiêm thời gian làm việc, quy chế làm việc, kỷ luật lao động tại đơn vị.

Phát động phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành THADS.

4. Công tác Văn phòng

Giao Văn phòng Cục phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ chuẩn bị kế hoạch tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành THADS, thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày truyền thống; tham mưu tổ chức các hoạt động nhằm khích lệ, động viên tinh thần công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ;

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. Chấp hành viên toàn tỉnh kịp thời cập nhật đầy đủ các phần mềm. Triển khai thực hiện phần mềm cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án.

5. Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra; quan tâm công tác giải quyết khiếu nại và tố cáo, đảm bảo kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, nhất là đối với các vụ việc trọng điểm, phức tạp.

Chi cục trưởng thực hiện tiếp công dân ngay từ đầu, tăng cường đối thoại với nhân dân, giải quyết dứt điểm đơn thư đề nghị, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo từ cơ sở, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Phân công công chức có phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác tiếp công dân. Thường xuyên trao đổi, thảo luận, tranh thủ ý kiến của Chấp hành viên để có biện pháp, cách thức giải quyết các vụ việc.

Tuân thủ việc phát ngôn, lưu ý tới thái độ ứng xử với các cơ quan truyền thông, với người dân. Tuân thủ đạo đức của Chấp hành viên, văn minh công sở trong đơn vị.

6. Công tác phối hợp

Các đơn vị cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tham mưu, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Ban chỉ đạo THADS; Giữ mối quan hệ phối hợp tốt với các cơ quan trong khối Nội chính, đồng thời thường xuyên tham mưu, kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo THADS về các việc khó khăn, phức tạp để Ban chỉ đạo có phương hướng chỉ đạo kịp thời

Trên đây là Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2021, Cục THADS thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục (b/c);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS 11 huyện, tp (để t/h);
- Trang thông tin điện tử (để đăng tải);
- Lưu VT.

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lương Quý Đôn

